



Title :	ม. แม่ฟ้าหลวง แจงทุกองคาพยพ รื้อไล่ <๓๐>
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	
Date :	

จ่ายให้ไร่ละ 10,000 บาท สำหรับพืชยืนต้น เช่น สวนลำไยและลิ้นจี่จ่ายให้ต้นละ 450 บาท แต่ผู้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ทางราชการรับรองนั้น มหาวิทยาลัยไม่อาจจ่ายค่าชดเชยได้ ที่มีข้อกล่าวหาว่าทางมหาวิทยาลัยรับโอนเงินมา 300 ล้านบาท ก็มีไม่ความจริงแต่ประการใดเพราะทางมหาวิทยาลัยไม่ได้รับเลย กรณีที่นายสกุล พิเศษฐ วรภิกษุพรรณ นายภานุรุจ แสงจันทร์ และนางอรุณรุ่ง แสงจันทร์ อ้างว่าถูกมหาวิทยาลัยทำถนนรुकกล้าที่ดินจำนวน 19 ไร่นั้น ขอชี้แจงว่า ในขณะที่มีการสำรวจนั้นที่ดินแปลงดังกล่าวได้ติดจองกับธนาคารศรีนครจำกัด โดยมีนายสิงห์ทน เจริญทรัพย์ เป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดดังกล่าว จังหวัดเชียงรายได้เจรจาขอบริจาคที่ดินดังกล่าวจากนายสิงห์ทน และธนาคารศรีนคร จำกัด จนทั้งสองยินดีบริจาคที่ดังกล่าวให้จังหวัดเชียงรายด้วยวาจา ต่อมาจังหวัดเชียงรายได้ส่งมอบที่ดินแปลงดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัย ดังนั้นการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินจึงเป็นด้วยความสุจริต มิได้เจตนาที่จะบุกรุกหรือทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ใด

ต่อกรณีของ นางพลอย ทาจันทร์ อายุ 58 ปี ผู้เป็นน้ำสาวของนายจันทร์ ศรีสมพงษ์ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 50 ม.2 ต.ท่าสุต อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งมีอาการคล้ายคนเป็นโรคประสาทมีอาการคลุ้มคลั่งสืบเนื่องมาจากการที่มหาวิทยาลัยได้ยึดที่ดินทำกินที่นางพลอย เป็นผู้ไ้ทำมาหากินจำนวน 8 ไร่เป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมอย่างไรบ้าง รศ.ดร.วันชัย อธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวงกล่าวว่ายังไม่ทราบสาเหตุเกี่ยวกับที่ดินเป็นต้นเหตุหรือไม่ทราบเพียงว่า มีกระท่อมหลังหนึ่งอยู่บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยมีผู้หญิงสติไม่ค่อยดีอาศัยอยู่จริงซึ่งถ้าเกิดจากปัญหาที่ดิน ทางมหาวิทยาลัยมิได้นิ่งเฉย หลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อทำการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อไป อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับใบประกาศเกียรติคุณของผู้บริจาคที่ดินนั้น ทางมหาวิทยาลัยสามารถออกให้กับผู้บริจาคที่มีโฉนดที่ดินได้เท่านั้น จำนวน 20 รายแต่สำหรับผู้ที่มีเอกสารเป็น น.ส.3 ก. เอกสารใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำกิน นั้นทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถออกให้ได้ ประการสุดท้ายเกี่ยวกับผู้เรียกร้องเงินค่าชดเชยหลังจากทางจังหวัดเชียงรายได้จ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับจากการสำรวจก่อนลง